

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติ ทปอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติ ทปอ.มทร.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ			
1.1 เรื่องประธานแจ้ง			
1.1.1 โครงการตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน		รับทราบและมอบให้แต่ละ มทร. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยต่อไป	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
1.1.2 กำหนดการเยี่ยมชมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยดำเนินการร่วมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		รับทราบตารางการตรวจเยี่ยมพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร) ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 5 ตุลาคม 2558 โดยมอบให้มทร. 9 แห่งดำเนินการดังนี้ 1. แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานภาพรวมทุกโครงการ 2. ประสานผู้บรรยายสรุปสถานการณ์ ประเด็นปัญหาความเดือดร้อนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน ตามจังหวัดที่ลงพื้นที่หรือจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งให้มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบบรรยายสรุปผลการดำเนินการที่ตอบสนองกับชุมชน และตอบสนองภาพใหญ่ของจังหวัดในเรื่องใดบ้าง เช่น ด้านการบริหารจัดการน้ำในระดับชุมชน (เพื่อเกษตรอุปโภค บริโภค ประปาหมู่บ้าน สระกักเก็บน้ำ	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติ ทปอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติ ทปอ.มทร.
		<p>เป็นต้น) และโครงการใหญ่ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน</p> <p>3. มอบผศ.ดร.พาสีทิพย์ หล่อธีรพงศ์ ผู้ประสานจากคณะทำงาน รมช.กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำแบบฟอร์มกิจกรรม/ผลลัพธ์ เสนอมทร. 9 แห่ง เพื่อปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลอีกครั้ง</p>	
1.1.3 โครงการ re-profile RMUTVS ร่วมกับ สวทท.		<p>รับทราบรายงานโครงการ re-profile RMUTVS ร่วมกับ สวทท. โดยมทร.ศรีวิชัยจะเป็นผู้นำร่องในเรื่องการพัฒนาบุคคลที่สามารถสร้าง re-profile/re-engineer ตามที่ สวทท.เข้ามาช่วยดำเนินการในระยะเวลา 1 ปี สิ่งที่มทร.ศรีวิชัยจะได้รับ คือ บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ กระบวนการและแผนงาน และเสนอให้ทุกมทร.ส่งบุคลากรเข้าร่วมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากโครงการดังกล่าว</p>	<p>เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ</p>
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง			
<p>1.2.1 กรรมการลาประชุม จำนวน 6 ราย</p> <p>1) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภา มทร.สุวรรณภูมิ</p> <p>2) ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน</p> <p>3) ดร.ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภา มทร.กรุงเทพ</p> <p>โดยมอบหมายให้ ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมแทน</p>		รับทราบ	<p>เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ</p>

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติ ทปอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติ ทปอ.มทร.
<p>4) ศ.กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภา มทร.ศรีวิชัย โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.สุพจน์ เพ็ญพวงศ์ อุปนายกสภา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมแทน</p> <p>5) รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา โดยมอบหมายให้ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีด้านบริหาร เข้าร่วมประชุมแทน</p> <p>6) ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ โดยมอบหมายให้ ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมแทน</p>			
<p>1.2.2 รับทราบรายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2557</p>		<p>รับทราบรายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2557 และมอบทุกมทร. นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น รายวิชาภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และเยอรมนี เป็นต้น</p>	<p>เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>1.2.3 การเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)</p>		<p>รับทราบและเรียนเชิญผู้บริหารของแต่ละ มทร. เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2558 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) “มหาวิทยาลัยไทยในเวทีโลก” ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2558 ณ ห้องแมนดาริน AB</p>	<p>เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและเชิญเข้าร่วม</p>

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติ ทปอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติ ทปอ.มทร.
		โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร	
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม			
2.1 รับรองรายงานการประชุมนายกสภาและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จำนวน 44 หน้า	เลขานุการ ทปอ.มทร.	รับรองรายงานการประชุมนายกสภาและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ดังเอกสารรายงานการประชุม จำนวน 44 หน้า โดยไม่มีการแก้ไข	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558	เลขานุการ ทปอ.มทร.	รับทราบสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จำนวน 8 หน้า	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน			
3.1 (ร่าง) กำหนดการโครงการจัดการประชุม Retreat สภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	มทร.ธัญบุรี และ มทร.รัตนโกสินทร์	เห็นชอบและมอบดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. มอบมทร. 9 แห่ง พิจารณารับผิดชอบหัวข้อการนำเสนอ 9 เรื่อง ในการประชุม ทปอ.มทร. ครั้งที่ 7/2558 ดังต่อไปนี้ 1) โครงการศูนย์ฝึกอบรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน 2) โครงการระบบขนส่งทางราง 3) โครงการ Digital Economy 4) โครงการ Re-profiling RMUTs	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติ ทปนอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติ ทปนอ.มทร.
		<p>5) โครงการผลิตและการพัฒนาครู อาชีวศึกษา</p> <p>6) โครงการระบบศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการรองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มืออาชีพ Center of Excellence (COE)</p> <p>7) การศึกษากับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>8) ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย</p> <p>9) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. นำข้อมูลรายละเอียดแต่ละหัวข้อที่รับผิดชอบ เสนอเข้าที่ประชุม ทปนอ.มทร. ครั้งที่ 5/2558 ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 มทร.กรุงเทพ เพื่อการติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมสัมมนา (Retreat)</p> <p>3. เห็นชอบให้แต่ละมทร.พิจารณาให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่มีใช้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 2 เพิ่มเติมได้</p> <p>4. เห็นชอบสถานที่จัดโครงการประชุมสัมมนา ทบทวนงานนโยบาย (Retreat) สภามหาวิทยาลัย</p>	

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติ ทปอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติ ทปอ.มทร.
		เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรม Seapine สวนสนประดิพัทธ์ ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอกว๊านหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
3.2 รายงานความคืบหน้าโครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถาบันอุดมศึกษาเทคโนโลยีฝรั่งเศส สาธารณรัฐฝรั่งเศส จำนวน 8 ราย	มทร.ธัญบุรี	รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถาบันอุดมศึกษาเทคโนโลยีฝรั่งเศส (IUTs) สาธารณรัฐฝรั่งเศส และความคืบหน้าเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนทุน จำนวน 8 ราย ในระหว่างภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
3.3 รายงานความก้าวหน้าทิศทางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล โครงการ Megaproject	มทร.9 แห่ง		
3.3.1 โครงการศูนย์ฝึกอบรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน	มทร.กรุงเทพ	รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการ โครงการศูนย์ฝึกอบรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน และขอแสดงความชื่นชมกับ มทร. กรุงเทพ ที่ประสบความสำเร็จ และเสนอให้ มทร.กรุงเทพ ดำเนินการ 2 เรื่อง คือ 1. พิจารณาการ Estimate เป็น potential saving หรือ potential earning 2. สะท้อนให้เห็นถึงระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ในการ outsource จาก	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติ ทปอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติ ทปอ.มทร.
		บุคคลภายนอกมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการซ่อมบำรุงอากาศยาน ในขณะที่มหาวิทยาลัยยังเป็นระบบราชการ แต่วิทยาลัยเป็นหน่วยงานในกำกับ	
3.3.2 โครงการผลิตและการพัฒนาครูอาชีวศึกษา	มทร.ธัญบุรี	รับทราบโครงการผลิตและการพัฒนาครูอาชีวศึกษา และมอบมทร.ธัญบุรีติดตามเรื่องดังนี้ 1. ครูอาชีวศึกษากระแสหลัก 2. ครูอาชีวศึกษาครุทายาท 3. Technical and Technology Scholarship (TTS)	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.3.3 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการรองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ Center of Excellence (COE)	มทร.ธัญบุรี	รับทราบโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการรองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ Center of Excellence (COE) และมอบมทร.ธัญบุรีรวบรวม (Take Stock) จำนวนศูนย์ COE จาก มทร.ทั้ง 9 แห่ง มีจำนวนเท่าใด แต่ละศูนย์ดำเนินการเรื่องใดบ้าง สามารถแบ่งได้กี่กลุ่ม แบ่งตาม Nature 3 ระยะ (ระยะต้น ระยะกลาง ระยะปลาย)	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.3.4 โครงการระบบขนส่งทางราง “แผนยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางราง”	มทร.อีสาน	รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการระบบขนส่งทางราง “แผนยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางราง” และมอบดำเนินการดังนี้	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติ ทปอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติ ทปอ.มทร.
		<p>1. มอบมทร.อีสาน เข้าร่วมการประชุมระบบขนส่งทางราง ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร) ในการประชุมแต่ละครั้ง ของรัฐบาล</p> <p>2. มอบมทร.ล้านนา พิจารณาเรื่องระบบขนส่งมวลชน ที่ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลและขยายความคิดให้กับทุกมทร.สามารถดำเนินการระบบขนส่งมวลชนในเมืองจังหวัดต่าง ๆ เช่น ระบบถนนและระบบรถไฟในเมือง</p> <p>3. มอบมทร.พระนคร ประสานเรื่องการประชุม Digital Economy 9 มทร. โดยเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.ล้านนา (ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์) เป็นวิทยากรบรรยาย</p>	เกี่ยวข้อง
3.4 รายงานผลความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มทร.ธัญบุรี	<p>เห็นชอบและมอบดำเนินการดังนี้</p> <p>1. มอบมทร.ธัญบุรี เปรียบเทียบหลักเกณฑ์วิธีการได้มาโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) นายกสภามหาวิทยาลัย 2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 3) ผู้บริหารของ 9 มทร. แยกเป็นรูปแบบให้ชัดเจน</p> <p>2. มอบมทร. 9 แห่ง นำเรื่องเปรียบเทียบหลักเกณฑ์วิธีการได้มาโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1)</p>	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติ ทปอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติ ทปอ.มทร.
		นายกสภามหาวิทยาลัย 2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 3) ผู้บริหารของ 9 มทร. หรือในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และนำมาเสนอในที่ประชุมต่อไป	
3.5 การศึกษากับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ	มทร.กรุงเทพ	<p>รับทราบรายงานการจัดสัมมนาและเสวนาระดมความคิดเห็น การศึกษากับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ตอน “การเรียนสายอาชีพกับอนาคตของภาคอุตสาหกรรมไทย” เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 และมอบมทร. กรุงเทพมหานคร เรื่องการศึกษากับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศหารือร่วมกันในการประชุม 9 อธิการบดีอีกครั้งหนึ่งในประเด็นดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แผนการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพศึกษาเพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรสายวิชาชีพที่สามารถตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้ 2. การปรับสัดส่วนผู้เรียนระหว่างสายสามัญและสายอาชีพศึกษา 3. นักเรียนปวส.ไม่สามารถหาที่เรียนปริญญาตรีต่อเนื่องได้ ทำให้อัตราการศึกษาต่ออาชีวศึกษาลดลง 4. นักเรียนปวช.ไม่เรียนต่อปวส. แต่ก้าวข้ามไปเรียนระดับปริญญาตรี 5. จะทำอย่างไรให้เกิดความเชื่อมโยงหลักสูตรกลุ่มราชชมงคลกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติ ทปอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติ ทปอ.มทร.
3.6 รายงานความคืบหน้าโครงการ re-profile RMUTI	มทร.อีสาน	รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการ re-profile RMUTI และมอบมทร.อีสานพิจารณาดำเนินการดังนี้ 1. พิจารณามิติเรื่องการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และ การทำอย่างไรกับกำลังแรงงานภาคอีสาน โดย พิจารณาจากสังคมวิทยาในระยะยาว 2. กรณีระบบ High Speed Internet เข้าถึงทุก หมู่บ้านภายในไม่เกิน 3 ปี ให้ศึกษาการเรียนรู้ในมิติ กว้าง ๆ ของภาคอีสานจะเปลี่ยนไปอย่างไร	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและ อธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายก สภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
- ไม่มี -			
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ			
5.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปพระราชทาน ปริญญาบัตร	มทร.ธัญบุรี	รับทราบทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ที่ 5 ถึงวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและ อธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายก สภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
5.2 รายงานนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมนคลตะวันออก ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลพิเศษ Package Design ในการแข่งขันระดับชาติ Food Innovation Contest 2015	มทร.ตะวันออก	รับทราบรายงานนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมนคลตะวันออก ได้รับ รางวัลชนะเลิศ และรางวัลพิเศษ Package Design ในการแข่งขันระดับชาติ Food Innovation Contest 2015 และขอแสดงความยินดี	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและ อธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายก สภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติ ทปนอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติ ทปนอ.มทร.
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ			
6.1 กำหนดการประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5/2558	มทร.ธัญบุรี	เห็นชอบให้มีการจัดประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5/2558 ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
เลิกประชุมเวลา 13.30 น.			



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล